

Mc 12,18-27

12:18 Còn những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.

Họ hỏi Người:

12:19 "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình".

12:20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng.

12:21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy.

12:22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.

12:23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ".

12:24 Đức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông làm sao ?

12:25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.

12:26 Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao ? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: "Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp".

12:27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông làm to !"

CHUYỆN Ở ĐỜI NÀY

"Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ sống như các thiên thần trên trời." (Mc 12,25)

Suy niệm: Nếu cuộc sống chỉ vồn vện mấy mươi năm ở cõi đời này, rồi chết là hết, chỉ còn lại nấm mồ, thì thật là đáng tiếc vì đời thật đẹp mà sao quá vắn vỏi! Cái chết tước đi hết mọi thứ của họ. Nếu con người phải kết thúc tất cả với cái chết, thì những năm tháng sống ở trần gian nào có ý nghĩa gì! Thế nên, việc dựng vợ gả chồng và sinh con cái để duy trì nòi giống nơi những thế hệ con cháu là chuyện cần thiết ở đời này. Chính vì tâm trạng tiếc nuối "*chuyện ở đời này*" như thế, nên dù tin có đời sau, người ta cũng muốn hình dung cuộc sống mai hậu "*duyng sao âm vậy*" không khác chi đời này. Chúa Giê-su tiết lộ, cuộc sống đời sau là cuộc sống trôi vượt, không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian, nên không còn chuyện ăn uống, dựng vợ gả chồng mà là cuộc sống như các thiên thần.

Mời Bạn: Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại." Chúng ta được mời gọi đừng vì quyến luyến "*chuyện ở đời này*" mà lãng quên "*tìm kiếm những sự trên trời*" là quê hương đích thực của chúng ta.

Chia sẻ điều bạn đã làm rút ra từ câu tuyên xưng đức tin: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại."

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một số việc hy sinh hãm mình để tập dứt bỏ tính quyến luyến "*những sự đời này*".

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su là Đấng Hằng Sống. Chúa hứa ban phần thưởng Nước Trời cho những ai tin vào Người. Xin ban ơn để chúng con ngay khi đang sống ở đời này biết chúng minh niềm tin vào sự sống đời sau.*